



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๓ กำหนดให้ผู้สมัครพรรคการเมือง หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้เฉพาะใน สถานที่ซึ่งคณะกรรมการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดและต้องมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน

ดังนั้น เพื่อให้การจัดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัคร ในเขตเลือกตั้งที่ ๑๕ จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไว้ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้จัดสถานที่สำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

๒. ขนาดของประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะปิดได้ ต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความสูงไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร (ขนาดกระดาษประมาณ เอ ๓)

๓. วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ปิดเรียงตามลำดับหมายเลขของผู้สมัครตามที่กำหนด โดยสถานที่แต่ละแห่งให้ผู้สมัครปิดประกาศฯ ได้สถานที่ละ ๑ แผ่น และต้องไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศของผู้สมัครอื่น หรือปิดประกาศอยู่นอกบริเวณที่กำหนด

๔. ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ได้จัดไว้ แจ้งความประสงค์ขอปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งกับหัวหน้าหน่วยงานตามประกาศ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

๕. หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

**แบบสำรวจสถานที่ที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา**

ลำดับที่	สถานที่ที่กำหนดให้ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	หมายเหตุ
๑	บริเวณริมถนนสาธารณะทางหลวงท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน	สถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ติดแผ่นป้ายหรือ คัดเอาท์ ๑. เกาะกลางถนน บริเวณปากซอย ๒. รั้ว อาคาร ต้นไม้ เสาไฟฟ้า ที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการ ๓. ป้ายประกาศของทางราชการ และบรรดาที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการ
๒	ศาลาประชาคมหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ ๑ - ๑๕	
๓	บริเวณริมถนนสาธารณะทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๗ ตอน ด่านขุนทด - หนองกรด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน	
๔	บริเวณริมถนนสาธารณะทางหลวงชนบท นม. ๓๐๓๘ (สายหนองบัวตะเกียด - บ้านดอนใหญ่) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน	

(ลงชื่อ)



(นางนาฏยานี แสนประเสริฐ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

๒๘ / มีนาคม / ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ๑. สถานที่ที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จะต้องเป็นบริเวณพื้นที่อันเป็นสาธารณสถาน เช่น บริเวณถนนสาธารณะ ที่สาธารณะหรือสาธารณสถานอื่นของรัฐที่เห็นสมควร เพื่อติดแผ่นป้ายให้พอเพียงและเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือยานพาหนะ และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรหรือการจราจร รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือทรัพย์สินของประชาชน

๒. การกำหนดสถานที่ที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ต้องระบุนาฬิกาเขตของสถานที่ให้ชัดเจน โดยมีการกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ด้วย และให้ระบุนาฬิกาที่ห้ามติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น เกาะกลางถนน บนสะพานลอย บริเวณปากซอย เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

ชื่อผู้ประสานงาน นายมนต์ชัย เติ่นขุนทด ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๐๐ ๙๗๖๕

โทรสาร ๐ ๔๔๐๐ ๙๗๖๕